

<b>ชื่อโครงการ</b>	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
<b>โดย</b>	นางสาวเพ็ญภา มลิวรรณ รหัส 61521207016-8
<b>หลักสูตร</b>	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
<b>ปีการศึกษา</b>	2562

### บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และแก้ไขปัญหาในการจัดการข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การสำรวจสถานประกอบการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ภาษา PHP, JavaScript, CSS, HTML และระบบฐานข้อมูล MySQL โดยระบบจะแบ่งผู้ใช้งานเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำรวจสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งสามารถสรุปการใช้งานโดยย่อของผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ดังนี้ ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ผู้บริหาร สามารถเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เรียกดูรายงานใบอนุญาตประกอบกิจการ รายงานสำรวจสถานประกอบการ รายงานสถิติผู้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายเดือน รายงานสถิติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรายเดือน รายงานสถิติใบอนุญาตใกล้หมดอายุรายเดือน หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เรียกดูรายงานใบอนุญาตประกอบกิจการ รายงานสถานประกอบการ รายงานสำรวจสถานประกอบการ รายงานสถิติผู้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายเดือน รายงานสถิติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรายเดือน รายงานสถิติใบอนุญาตใกล้หมดอายุรายเดือน เจ้าหน้าที่สำรวจกิจการ สามารถเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของกิจการ จัดการข้อมูลสำรวจสถานประกอบการ เรียกดูข้อมูลคำขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สามารถเข้าสู่ระบบ โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลเจ้าของสถานประกอบการ จัดการ ข้อมูลสถานประกอบการ จัดการข้อมูลคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ตรวจสอบคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ จัดการข้อมูลประเภทสถานประกอบการ จัดการข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ เรียกดูใบอนุญาตประกอบกิจการ เรียกดู ใบอนุญาตประกอบกิจการใกล้หมดอายุ เรียกดูข้อมูลสำรวจสถานประกอบการ

จากการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลใบอนุญาต ประกอบกิจการ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระบบที่ได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้